

# สหประกันชีวิตนำตัวแทนที่ผลิตผลงานยอดเยี่ยม ปี 2556 เหนือฟ้าดูงานได้หวั่น



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจำปี 2556 ของบริษัทฯ กว่า 30 ชีวิต เดินทางศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ได้หวั่น ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทน



โดยในปีนี้มีสหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันชีวิตได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ กว่า 30 คน จาก ผู้ประสานงานโครงการ ธ.ก.ส. จำนวน 1 คน และสหกรณ์จำนวน 15 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์การเกษตรรลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด จังหวัดชัยนาท สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จังหวัดพังงา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด จังหวัดสตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร นคร สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรรยานตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรระนะ จำกัด จังหวัดสงขลา และสหกรณ์การเกษตรวังซิ่น จำกัด จังหวัดแพร่

สำหรับสถานที่ที่คณะได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้คือ รัฐสภาของไต้หวัน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม พร้อมให้คำแนะนำและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐสภาแห่งนี้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับคณะได้เป็นอย่างดี ที่ได้รับเกียรติครั้งสำคัญในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐสภาของไต้หวันเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เข้าไปเยี่ยมชม

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งไต้หวัน (CREDIT UNION LEAGUE OF THE REPUBLIC OF CHINA:CULROC) เป็นชุมนุมสหกรณ์ที่มีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วเกาะไต้หวัน มีความเข้มแข็ง มั่นคงเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของสมาชิกและเงินทุน ทำให้สามารถจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย แต่เนื่องจากมีเงินรับฝากเป็นจำนวนมาก ทำให้ในปัจจุบันไม่รับเงินฝากเพิ่ม เนื่องจากไม่สามารถนำเงินฝากของสมาชิกไปลงทุนอย่างอื่นที่หลากหลายได้ เพราะติดเงื่อนไขทางกฎหมายของไต้หวันหลายประการ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ และเมื่อไม่นานมานี้ชุมนุมสหกรณ์ได้มีการหารือและได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯได้เข้าไปจัดสวัสดิการด้านการประกันชีวิตให้สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดแนวทางร่วม

กัน การที่บริษัทนำคณะเข้าไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสหกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนและเปิด  
ประสบการณ์ให้กับตัวแทนของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

และสถานที่คณะของเราได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเป็นที่สุดท้ายคือ มหาวิทยาลัย Feng Chia University ซึ่ง  
เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในไต้หวันที่จัดให้มีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความสมดุลงาน  
ความรู้เชิงธุรกิจ จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงกำไร โดยเปิดสอน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการสหกรณ์ และยังเปิดหลักสูตรด้านการประกันภัยด้วย ได้รับเกียรติ  
จาก ดร.Yang, Kun-Feng คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้อง  
สมุดที่ได้ชื่อว่าเป็นห้องสมุดไฮเทคที่สุดในไต้หวัน เพราะที่ห้องสมุดแห่งนี้จัดเก็บหนังสือในรูปแบบของห้องสมุด e-  
book ที่รวบรวมหนังสือไว้ในรูปแบบ e-book กว่า 2 ล้านเล่ม นักศึกษาสามารถหาอ่านผ่านระบบเครือข่าย  
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกสบาย สร้างความสนใจให้กับคณะของเราเป็นอย่างมาก การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็น  
ประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้แทนสหกรณ์และตัวแทนของบริษัทได้เป็นอย่างดี